



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม

ตามที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นหลังจากการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดังนี้

**ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา**

จำนวนตำแหน่งว่าง	รับย้าย	สอบคัดเลือก	หมายเหตุ
๒	๑	๑	

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายตามที่กำหนดไว้ใน คำชี้แจง ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และเมื่อ ยื่นคำร้องขอย้ายแล้วไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ขอย้าย ยกเว้น การขอระงับการย้าย เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอัจฉรา ช้วนุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม :  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวน นักเรียน	ขนาดของ สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	โคกกะเทียม	เมืองลพบุรี	๓๖๘๑๘	๔๗๑	กลาง	ลาออก
๒	บ้านหมี่วิทยา	บ้านหมี่	๓๘๖๓๔	๑,๖๙๕	ใหญ่พิเศษ	ย้าย

